
                                                                                                                             

 

-สำเนาคูฉบับ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งท่ี 1 ประจำป  พ.ศ. 2567 

วันศุกร  ที่ 16  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

-------------------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ผูมาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายสมพร สินจรูญศักดิ์ ประธานสภา ทต.ทุงหวา สมพร  สินจรูญศักดิ์  

2. สิบเอกราเหม หีมปอง รองประธานสภา ทต.ทุงหวา ราเหม  หีมปอง  

3. นายพิทักษ มณีโชติ สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา พิทักษ  มณโีชติ  

4. นายชำนิ สมัยอยู สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ชำนิ  สมัยอยู  

5. นายสนิท ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สนิท  ปาวัล  

6. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สมหมาย  ลาทัพ  

7. นายกิจจา ทอดท้ิง สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา กิจจา  ทอดทิ้ง  

8. นายอรุณ ทุงหวา สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา อรุณ  ทุงหวา  

9. นายณัฐดนัย เหลาวทัญู สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ณัฐดนัย  เหลาวทัญู  

10. นายสมาน  สะอาดดี สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สมาน สะอาดดี  

11. นายเทอดศิลป บุญเสน สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา เทอดศิลป  บุญเสน  

12. นายชัยวัฒน เตยแกว สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ชัยวัฒน  เตยแกว  

13. นายโรม กลัดทอง รษก.ปลัดเทศบาล/เลขาฯ โรม  กลัดทอง  
 

 

ผูไมมาประชุม 

              ไมมี 
 

ผูเขารวมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายเสนีย อนันตอัมพร นายกเทศมนตรี เสนีย อนันตอัมพร  

2 นายสนิท   เอี้ยวซิโป รองนายกเทศมนตรี สนิท  เอ้ียวซิโป  

3. นายดุสิต  ทุงหวา รองนายกเทศมนตรี ดุสิต  ทุงหวา  

4. นายวีระศกัดิ์ ใจสมุทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี วีระศักดิ์  ใจสมุทร  

5. นายธนวรรธ ธรรมชูโชต ิ เลขาฯ นายกเทศมนตรี ธนวรรธ  ธรรมชูโชต ิ  

6. นางอรุณ ี โสภา ผอ.กองคลัง อรุณี  โสภา  

7. นายเอกสิน  หยงสตาร ผอ.กองชาง เอกสิน  หยงสตาร  
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8. นางสาวยศสรัล    หีมปอง หัวหนาสำนักปลัด ยศสรัล  หีมปอง  

9. นางพิมพใจ    ตุกังหัน นักจัดการงานทั่วไป พิมพใจ  ตุกังหัน  

10. นางสาวนภัสนันท จินตสกุล นักจัดการงานทั่วไป นภัสนนัท จินตสกุล  

11. นางกรวีร จุนณศักดิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคล กรวีร  จุนณศักดิ์ศรี  

12. นายอาณัต ิ โตะกูจิ ผูชวยชางไฟฟา อาณัติ  โตะกูจิ  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เมื่อที่ประชุมมากันครบองคประชุมแลว ประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุม            

 

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุงหวา คณะผูบริหารเทศบาล

และทานผูมีเกียรติทุกทานครับ วันนี้เปนวันท่ีสภาเทศบาลไดกำหนดเรียกประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567 ซึ่งเจาหนาท่ีของ

สภาเทศบาลไดจัดสงระเบียบวาระการประชุม ไปใหทานทราบเปนการลวงหนาแลว

นั้น โดยในวันนี้มีทานสมาชิกสภามาเขารวมประชุม จำนวน 12 ทาน ครบองค

ประชุม  ผมจึงขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2567 ตามระเบียบวาระที่กำหนดดงัตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 

 

 นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 เร่ืองประธานสภาแจงที่ประชุมทราบ 

 

เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 

 ไมม ี

 

ระเบียบวาระที่ 2 

 

 นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

นายณัฐดนัย  เหลาวทัญู 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 

 

 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
 

 

ประธานสภาฯ  นำเขาสูระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่

แลว 

 ตอไปผมจะนำเขาสูระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ  เรื่องรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ ครั้งที่แลว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2

ครั้งที่  1 ประจำป พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คุณณัฐดนัย  เหลาวทัญู ครับ 

 

          เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวน

ราชการ  และแขกผูมีเกียรติที่เขามาฟงการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ผม นายณัฐ

ดนัย  เหลาวทัญู สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลทุงหวา จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

นายโรม  กลัดทอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 
 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

 

 
 

   นายสมพร สินจรูญศกัดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

ทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม 

2567 ที่เลขานุการสภาเทศบาลไดบันทึกไว ปรากฏวาถูกตองครบถวน  คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมฯ  จึงไดเสนอรางรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังกลาว 

มาเพ่ือพิจารณารับรองตอไปครับ 

 

         ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 ทานที่ไดตรวจรายงาน

การประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผลการตรวจปรากฏวาถูกตองนะครับ ขอเชิญทาน

เลขานุการสภาเทศบาล นำเสนอการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

          เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหารเทศบาล 

ตลอดจนหัวหนาสวนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัย

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567  เวลา  

10.00 น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา  ซึ่งรายงานการประชุมทั้งหมด  

มีจำนวน  8 หนา  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ดูพรอมกันไปนะครับ หนา 1 – หนา 8 

มีสมาชิกทานใดจะแกไขรายงานการประชุมบาง  ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขใน

รายงานการประชุมฉบับนี้  จะขอใหมีการรับรองรายงานการประชุมตอไปครับ 

 

          ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามที่ทานเลขานุการสภา ไดนำ

การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะแกไข

รายงานการประชุมบางไหมครับ ผมขอมตินะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 

ประจำป พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567  โปรดยกมือ........ยกมือถูกตอง 

 

         เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567 เม่ือวันที่ 

28 พฤษภาคม 2567 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 กระทูถาม 
 

         ไมม ี
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ระเบียบวาระที่ 4 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 

 

 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายโรม  กลัดทอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 

ประธานสภาเทศบาล  นำเขาสูระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและ

พิจารณา  ตามระเบียบวาระการประชุม  

 

4.1 ญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2568  (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

 

          ขอเชิญฝายเลขานุการสภา ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของครบั 

 

 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2563 ขอ 23 “ ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทำการพิจารณา

ตรวจสอบวิเคราะหและแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหาร

ทองถ่ิน  

           เมื่อคณะผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใด

เปนงบประมาณประจำปแลวใหเจาหนาที่งบประมาณ รวบรวมและจัดทำราง

งบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหาร

ทองถ่ินไดนำเสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

          พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 

2562  มาตรา 62 จัตวา  “ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายตามมาตรา 62 ตรี วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

รางเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน

กำหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัตินั้นใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป และให

ใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชน

วานี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคำสั่งยุบ

สภาเทศบาลในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาล 

การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวา

โดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทำมิได”  

 

          ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลทุงหวา ไดขอเสนอญัตติการพิจารณาราง    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอสภาเทศบาล

ตำบลทุงหวา ผมจึงขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

ครับ 
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นายเสนีย  อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ดวย

คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทุงหวา ไดพิจารณาจัดทำรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสร็จเรียบรอย โดยรางเทศบัญญัติฉบับนี้ 

คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทุงหวา ไดจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ดังนั้น จึงขอแถลงให

ทานสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

ในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบล    

ทุงหวาพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหกับผูเขารวมประชุมทุกทาน

แลว 

 

1. สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป   

     ในปงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567  

     เทศบาลตำบลทุงหวามีสถานะการเงิน ดังนี้                                                                                                                             
1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  จำนวน  29,428,130.14 บาท   
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน   108,075,192.82 บาท   
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0.00 บาท   
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   

        จำนวน 0 โครงการ    รวม 0.00 บาท   
1.1.5 รายการที่ไดกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   

       จำนวน 16 โครงการ รวม 372,727.30 บาท  
1.2  เงนิกูคงคาง 0.00 บาท 

  
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2566    

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น  จำนวน    40,505,707.20 บาท ประกอบดวย  
 หมวดภาษีอากร                                      จำนวน     680,318.55 บาท  
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนญุาต 

จำนวน     232,219.00 บาท 

 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน     859,866.94 บาท   
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ 

กิจการพาณชิย                                    

จำนวน              0.00 บาท 

 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน        8,989.28 บาท  
 หมวดรายไดจากทุน จำนวน          400.00 บาท  
 หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 19,939,701.43 บาท  
 หมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 18,784,212.00 บาท 
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคจำนวน 6,053,200.00 บาท 

 
(3) รายจายจริง   จำนวน 32,607,053.97 บาท ประกอบดวย   

งบกลาง จำนวน   5,734,711.99 บาท   บาท  
งบบุคลากร จำนวน 12,779,470.00 บาท   บาท  
งบดำเนินงาน จำนวน 11,573,720.98 บาท   บาท  
งบลงทุน จำนวน     300,530.00 บาท    บาท  
งบเงนิอุดหนุน 

งบรายจายอื่น 

จำนวน   2,218,621.00 บาท 

จำนวน              0.00 บาท 

  บาท

 
  

   บาท 
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  

     จำนวน 3,020,764.00 บาท  
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนนิการตามอำนาจหนาที่  

    จำนวน  17,330.00  บาท 

          (6) รายจายท่ีจายจากเงนิทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 0.00 บาท 

          (7) รายจายท่ีจายจากเงนิกู จำนวน 0.00 บาท 

          คณะผูบริหาร จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตำบลทุงหวา เพื่อขอรับ

ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุงหวา เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 

           เทศบาลตำบลทุงหวา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2568  ไว ยอดรวมท้ังสิ้น 42,000,000.- บาท (สี่สิบสองลานบาทถวน) แยก

รายละเอียดตามประเภท และแผนงานได ดังนี้ 

ดานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม 15,395,220.- บาท 

          -แผนงานดานบริหารงานท่ัวไป            ยอดรวม  13,377,600.- บาท 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน          ยอดรวม    2,017,620.- บาท  
                                                   

ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 15,852,970.- บาท 

-แผนงานการศึกษา    ยอดรวม  10,273,170.- บาท 

-แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม    3,644,400.- บาท 

-แผนงานสังคมสงเคราะห    ยอดรวม      693,600.- บาท 

-แผนงานเคหะและชุมชน                       ยอดรวม        70,000.- บาท 

      -แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     ยอดรวม      466,800.- บาท 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม  705,000.- บาท 
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 
 

นายโรม  กลัดทอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการเศรษฐกจิ ยอดรวม 4,462,425.- บาท 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม   4,422,425.- บาท 

-แผนงานการเกษตร                          ยอดรวม       40,000.- บาท 
 

          ดานการดำเนินงานอื่น ยอดรวม    6,289,385.- บาท  

-แผนงานงบกลาง                                ยอดรวม    6,289,385.- บาท 
 

           และบัดนี้ ผมไดเสนอรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณ

รายจายทั่วไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลทุงหวา ประมาณ

การรายจายรวมท้ังสิ้น 42,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษี

จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงาน      

ดังเอกสารรางงบประมาณท่ีประธานสภาฯ ไดนำสงใหทุกทานแลว  

 

         ขอเชิญทานสมาชิกสภาไดตรวจสอบและพิจารณารางเทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2568 วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ) 

วาควรจะรับหลักการรางเทศบัญญัติดังกลาวหรือไม อยางไร  หรือจะมีการอภิปราย

กอนที่จะรับหลักการดงักลาว   ขอใหทานสมาชิกทุกทานไดพิจารณา  และกอนท่ีจะ

พิจารณาวาจะรับหลักการรางเทศบัญญัติหรือไม นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล

ไดชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ  ขอเชิญครับ 
 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 47 “ในการพิจารณาญัตติ

รางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงราง

ขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภา

ทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาไดอภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแลว เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่น

จะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได” 

ขอ 48    “ในกรณีที่สภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือเลือก

สมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติตามจำนวนที่กฎหมายวา

ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกำหนด โดยใหนำวิธีการเลือกในขอ 12 แหง

ระเบียบนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถิ่น กรณีองคการบรหิารสวน

จังหวัดหรือเทศบาล ใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวนตำบล

ใหแจงนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ ใหดำเนินการภายในสามวันนับแตวันที่สภาทองถิ่นมี

มติไมรบัหลักการ 
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 

 

สิบเอกราเหม  หีมปอง 

 (สมาชิกสภาเทศบาล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสนีย  อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 

 

นายโรม  กลัดทอง 

(ผอ.กองการศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหประธานสภาทองถ่ินทำหนังสือแจงมติของสภาทองถิ่นที่ไมรับหลักการ

แหงรางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันที่สภาทองถ่ิน

มีมติไมรบัหลักการ” 
 

          ทานนายกเทศมนตรี ก็ไดเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณพรอม

หลักการและเหตุผลไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาทานใดจะขออภิปรายกอนลงมติหรือไม

ครับ.......เชิญครับ  

 

          เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ตลอดจนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลทุงหวาทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือพิจารณา 3 เรื่องครับ 

         1) โครงการแขงขันเรือพายประเพณี ป 2568 (จากรางเทศบัญญัติฯ หนา 

142) ตั้งงบประมาณไว 100,000 บาท ความคิดผมคิดวาไมนาจะพอ ถาจะตั้ง

เพ่ิมขึ้นอีกไดหรือไม 

         2) โครงการสงเสริมใหความรูตอนรับรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ (จากราง

เทศบัญญัติฯ หนา 145) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุงหวาและ สท.สมหมาย 

ลาทัพ และ ผมขอเสนอแนะใหเปลี่ยนแปลงจากอบรมใหความรูเปนค่ำ 27 (ทำนุหรี) 

จะไดหรือไม 

        3) สืบเนื่องจากผมไดปรึกษากับทานนายกฯ และเจาหนาที่งานสวัสดิการ

สังคม ทางฝายมัสยิดกลางทุงหวาเสนอใหจัดโครงการวิธีการจัดการศพ (มายัต) ผม

ไดปรึกษากับโตะอิหมามมัสยิดกลางทุงหวา ใหจัดเปน 2 รุน แยกเปนรุนผูชาย และ

และรุนผูหญิง อยากใหบรรจุลงในเทศบัญญัติป 2568 เพ่ิมเติมไดหรือไม 

 

         เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ผมขอมอบหมายให นายโรม 

กลัดทอง  รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาล เปนผูตอบขอหารือครับ  

 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน คณะ

ผูบรหิาร ตลอดจนหัวหนาสวนราชการทุกทาน กอนอื่นตองขอขอบคุณสิบเอกราเหม 

หีมปองท่ีไดใหขออธิบายไว ผมขอตอบสั้นๆ นะครับ เพื่อใหงบประมาณของปนี้ไปได

กอน ประเพณีการแขงเรือ เราตั้งไว 100,000 บาท ถาถึงชวงเวลาจัดโครงการเราจะ

ทำประมาณการอีกครั้งหนึ่ง ถาไมเพียงพอและพอมีงบประมาณเหลือ ก็สามารถโอน

งบประมาณเพ่ิมได ในการตั้งงบประมาณทางฝายบริหารตองดูสถานะการคลังของ

เทศบาลดวย วาโครงการไหนสมควรตั้งไวเทาไหร สวนโครงการสงเสริมใหความรู

ตอนรับรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ ถาเขียนโครงการไวแบบนี้ โดยหลักการตองมี

การอบรม แตถามติในที่ประชุมอยากใหจัดเปนค่ำ 27 ก็คอยเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณได  
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นายณัฐดนัย  เหลาวทัญู 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 

นายเสนีย  อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 

 

    นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุมสภา 
 

 

 

   นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์                 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 

 

 

 

 

สำหรับโครงการวิธีการจัดการศพ (มายัต) ถาไมไดตั้งงบประมาณไว เปนโครงการ

เหมือนฝกอบรม มีลูทางหนึ่งที่สามารถทำไดคือใชงบของกองทุน สปสช. (กองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ) เพ่ือไมใหกระทบกับงบประมาณของเราที่ตั้งใน     

เทศบัญญัติไว แตถาสมาชิกอยากจะเปลี่ยนแปลงเราก็จะนำไปแกไข แตเราสามารถ

ใชงบของ สปสช.ได นำเรียนมาเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครบั 

 

           เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ตลอดจนเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลทุงหวาทุกทาน ผมขอสอบถามเรื่องงบอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค (จาก

รางเทศบัญญัติฯ หนา 132) ไมทราบวาทางเทศบาลไดระบุพื้นที่แลวหรือยังครับ คือ

มีหลายพื้นที่ที่ยังตองการประปาอยูครับ 

 

          ยังไมไดกำหนดพ้ืนที่ครับ ถามีความตองการของพ่ีนองประชาชนคอย

กำหนดพ้ืนที่อีกครั้งครับ 

 

           ฝากทานสมาชิกชวยติดตามดวยวา ชาวบานมีความตองการอะไรที่ไหน 

อยางไรเพื่อนำมาเสนอตอท่ีประชุม ฝายบริหารก็จะไดรับเรื่องไวพิจารณาตอไป 

          มีทานใดจะขออภิปรายอีกหรือไมครับ ถาไมมีทานใดขออภิปรายอีก ผมขอ

มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวาวา  สมาชิกสภาทานใดเห็นสมควรรับหลักการ

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2568 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรด

ยกมือครบั 

 

            มีสมาชิกสภาฯ  เหน็ชอบ   12  คน 

            สมาชิกสภาฯ    ไมเห็นชอบ  (ไมมี) 

 

           เปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงน้ี  ไดมีมติรับหลักการในรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2568  วาระที่ 1 ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ

มาดวยมติเอกฉันท (12:0)  

 

มติรับหลักการเม่ือเวลา 11.20 น. 

 

            ลำดับตอไป ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงขอกฎหมายที่

เก่ียวของ 
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นายโรม  กลัดทอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 45   “ญัตติรางขอบัญญัติที่

ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติให

พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดยีว ผูบริหารทองถ่ิน

หรือสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุม

จะเปนผูเสนอก็ได เมื่อท่ีประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว

แลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็ม

สภา  โดยใหประธานที่ประชุม เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

           ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และใน

การพิจารณาวาระที่สอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่

ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น” 

           ขอบังคับที่ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว 

ทานจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยใหประธานสภาทองถิ่นสง

รางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม

สภาทองถิ่นจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  

           ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกำหนด ผูบริหารทองถิ่น

หรือสมาชิกสภาทองถิ่นทานใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็สามารถ

เสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณทีี่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตอง

มีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติครับทานประธาน 

          ขอ 50  “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลวจะตองเสนอราง

ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นตอประธาน สภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไม

มีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ

แปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของ

กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติดวย และใหประธานสภา

ทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง กอนวันประชุม

พิจารณาเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวนใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวม

ประชุมสภาทองถ่ินดวยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรอืชี้แจงขอสงสยัตางๆ เกี่ยวกับ

รายงานน้ัน” 
 

 

           ตอไปเปนข้ันตอนของการพิจารณาเวลาในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

เพ่ือใหประธานสภาเทศบาลนัดเวลาการประชุมสภาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่ง

กอนจะถึงขั้นตอนนั้น ผมขอใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำ
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นายโรม กลัดทอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

สิบเอกราเหม  หีมปอง 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายชัยวัฒน  เตยแกว 

นายเทอดศิลป  บุญเสน 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 
 

 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

หนาท่ีแปรญัตติรางเทศบัญญัติในครั้งนี้ วามีก่ีคนและจะเสนอใครบางนั้น ขอเชิญ

เลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ขอเชิญครับ 

        

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

             ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวน

ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ

บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

             กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด เปนคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได 

           ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ

เสนอชื่อผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปน

กรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด  

 

           ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอวาควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ

ทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน 

 

           ผมขอเสนอวา ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำ

หนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 3 คน 

 

           ขอผูรับรองดวยครับ 

 

 

           ขอรับรองครับ 

           ขอรับรองครับ 

 

            ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม เมื่อไมมี

สมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน สรุปวาทานสมาชิกทุกทานเห็นชอบกับขอเสนอ

ของสิบเอกราเหม  หีมปอง วาควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ

ทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 3 คน 

  

            ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทำหนาที่คณะกรรมการแปร

ญัตติ เรียงตามลำดับ จนครบ 3 คน ขอเชิญครบั 
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นายสมาน  สะอาดดี 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายณัฐดนัย  เหลาวทัญู 

นายอรุณ  ทุงหวา 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 

 
 

ที่ประชุม 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสนิท  ปาวัล 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายพิทักษ  มณีโชติ 

นายสมหมาย  ลาทัพ 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 
 

 

ที่ประชุม 

 

            ขอเสนอ นายสนิท  ปาวัล เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่

แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนที่ 1 

 

            ขอผูรับรองดวยครับ 

 

 

            ขอรับรองครับ 

            ขอรับรองครับ 

 

            ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกทานอื่นเปนกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก สรุปวา

ที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายสนิท  ปาวัล เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป คนที่ 1 

 

            เห็นชอบ 

 

           ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลทำหนาที่คณะกรรมการแปรญัตต ิคนท่ี 2 
 

 

 

            ขอเสนอ นายชำนิ  สมัยอยู เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่

แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนที่ 2 

 

            ขอผูรับรองดวยครับ 

 

 

            ขอรับรองครับ 

            ขอรับรองครับ 

 

            ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกทานอื่นเปนกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก สรุปวา

ที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นายชำนิ  สมัยอยู เปนคณะกรรมการ

แปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป คนที่ 2 

 

            เห็นชอบ 
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายกิจจา  ทอดทิ้ง 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสนิท  ปาวัล 

สิบเอกราเหม  หีมปอง 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

 

นายโรม  กลัดทอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

 

 

           ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลทำหนาที่คณะกรรมการแปรญัตต ิคนท่ี 3 

 

 

            ขอเสนอ นายอรุณ  ทุงหวา เปนคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหนาท่ี

แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนที่ 3 

 

            ขอผูรับรองดวยครับ 

 

 

            ขอรับรองครับ 

            ขอรับรองครับ 

 

            ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอสมาชิกทานอื่นเปนกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก สรุปวา

ที่ป ร ะช ุม ส ภ า เท ศ บ า ล แห งนี ้  มีม ติ เห็น ช อบ ให  นายอรุณ  ทุ งหวา เปน

คณะกรรมการแปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป คนที่ 3 

 

           เห็นชอบ 

 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

           ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก 

ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น 

           ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ

เลขานุการจากกรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้น ๆ 

           ฉะนั้น  ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ จึงขอนัดประชุมครั้งแรกของ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ทาน เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 

10.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา ในสวนของหนังสือเชิญประชุม

จะแจกหลังเลิกประชุม 

 

           เห็นชอบ 
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมาน  สะอาดดี 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

           ลำดับตอไปเม่ือที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา มีมติรับหลักการแหง

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 แลว ตาม

ระเบียบฯ ขอ 49 ใหที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ไดกำหนดระยะเวลาการเสนอคำ

แปรญัตติพรอมทั้งสถานที่ ทั้งนี้ระยะเวลาตองไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับจากที่

ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ 2568 ทั้งนี้เพื่อจะไดใหสมาชิก

สภาและผูบริหารฯ ไดนำเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อจะได

ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติและรายงานบันทึกความเห็นคำแปรญัตติเสนอ

ประธานสภาเพ่ือที่ประธานสภาจะสงรายงานดังกลาวใหสมาชิกสภา ไมนอยกวา 24 

ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดกำหนด

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  

 

            เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ผม นาย

สมาน  สะอาดดี ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอกำหนดระยะเวลาการแปร

ญัตติ ดังนี้ 

          1. การแปรญัตต ิขอเสนอใหมีการยื่นคำขอแปรญัตติ ดังนี้ 

          ในวันท่ี 19 สิงหาคม  2567  ตั้งแตเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. 

          ในวันท่ี 20 สิงหาคม  2567  ตั้งแตเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. 

          ในวันท่ี 21 สิงหาคม  2567  ตั้งแตเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. 

          สถานที่ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา  

 

          2.ขอเสนอใหคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาเทศบาล 

ทำหนาที่ดังน้ี รับคำขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ 2568 จากสมาชิกสภาเทศบาล ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคำขอแปร

ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2567  เวลา 16.45 

น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา เพื่อสงผลการประชุมการ

พิจารณาการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ สงใหประธานสภา

เทศบาล จากน้ันประธานสภาเทศบาลสงใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา ในวันที่ 

23 สิงหาคม 2567 (คณะกรรมการแปรญัตติตองสงรายงานและบันทึกความเห็นตอ

ประธานสภาเทศบาล และประธานสภาเทศบาล สงรายงานใหสมาชิกสภาเทศบาล 

ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง กอนวันประชุมพิจารณา ตามระเบียบขอ 50)  

 

            ขอผูรับรองดวยครับ 
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นายชัยวัฒน  เตยแกว 

นายณัฐดนัย เหลาววทัญู 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 
นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 

 
 

 

 

ที่ประชุม 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์                 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

            ขอรับรองครับ 

            ขอรับรองครับ 

 

            รับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอกำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติ

ตอคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม ถาไมมีก็ถือวาที่ประชุมเห็นชอบกำหนด

ระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติตามที่สมาชิกสภาเสนอ จำนวน 3 วัน วันละ 8 

ชั่วโมง รวมกันครบ 24 ชั่วโมง ดังน้ี 

          ในวันท่ี 19 สิงหาคม  2567  ตั้งแตเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. 

          ในวันท่ี 20 สิงหาคม  2567  ตั้งแตเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. 

          ในวันท่ี 21 สิงหาคม  2567  ตั้งแตเวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. 

          สถานที่ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา  

 

          ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมวา ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดนี้ผูบริหารหรือ

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นควรท่ีจะแกไขเพิ่มเติมรางเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

ก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาใหเปนหนังสือตามระเบียบฯ ขอ 49 ใหไปศึกษาดูใน

ขอ 59,60,61 ดวย และใหยื่นเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทำไดเฉพาะ

การขอลดรายจาย หรือขอลดจำนวนเงินเทาน้ัน หามแปรญัตติรายจายเพ่ิมขึ้นใหม

หรือเพ่ิมเติมรายจาย ก็ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดไปศึกษาดู หวังวาทุก

ทานคงเขาใจตามนี้ 

 

           ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวาครั้งตอไป เปนการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

เพ่ือพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2568 

ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นตราเปนเทศบัญญัติ และหารือขอ

ราชการอ่ืน ๆ ในวันจันทร ที่ 26 สิงหาคม  2567 เวลา 10.00 น. ถือวาทุกทาน

รับทราบแลวนะครับ ถาไมติดธุระอะไรสำคัญ ก็ขอใหมาประชุมโดยพรอมเพรยีงกันนะครบั 

          

 รับทราบ 

 

           เนื่ องดวยขณะนี้ เปน เวลาเท่ียงแลวไดเวลาสมควร ผมขอเชิญรวม

รับประทานอาหารเที่ยงกันกอนครับ แลวชวงบายคอยเขามาประชุมตอ ขอพักการ

ประชุม จะเริ่มการประชุมในเวลา 13.00 น. 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
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4.2 ญั ตติขออนุมั ติ เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ าย ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2567 ประเภท งบลงทุน รายการ คาครุภัณฑ (ครุภัณฑ

โฆษณาและเผยแพร) ครั้งท่ี 4/2567 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์  

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

            ตอไปเปนการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.2  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567  

เชิญทานเลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ  ครับ 

 

นายโรม  กลัดทอง 

(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

  นายเสนีย  อนันตอัมพร 

      (นายกเทศมนตรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ขอ 29  “การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบ

ลงทุน ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางให

เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

 

          เมื่อฝายเลขาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบใหสภาแหงนี้ทราบแลว ก็ขอเชิญฝาย

บริหารชี้แจงไดเลยครับ 

 

           เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน 

ผมนายเสนีย  อนันตอัมพร นายกเทศมนตรี ขออนุญาตทำหนาที่ชี้แจงรายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ครั้งที่ 4/2567 ในงบลงทุน คา

ครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ของกองการศึกษาสำหรับ

รายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีดังตอไปนี้ 

 

         1.กองการศึกษา 

           ดาน บริการชุมชนและสังคม 

           แผนงาน  การศกึษา 

           งาน ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

           ประเภท  คาครุภัณฑ (ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร) 

           รายการ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

 

           ขอความเดิม    

           เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ขนาด 

43 น้ิว ระดับความละเอียดภาพ 3840x2160 พิกเซล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 

15,000 บาท สำหรับใชงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ งหวา มี

คุณลักษณะ ดังน้ี 
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

 

1) ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 

แอล อี ดี (LED TV) 

2) ขนาดที่กำหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว) แบบ Smart TV 

3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ระดับความละเอียด 

4) สามารถเชื่อมตออิเนเตอรเน็ตได (Smart TV) จอภาพ 

5) เป นระบบปฏิ บั ตการ  Android Tizen VIDAA U webOS หรือ อ่ืนๆ 

3840x2160 พิกเซล 

6) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 

7) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองรองรบัไฟลภาพ เพลง และ ภาพยนตร 

8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑสำนักงบประมาณ บัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 

 

          ขอความแกไขเปลี่ยนแปลงใหม 

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ขนาด 

43 น้ิว ระดับความละเอียดภาพ 3840x2160 พิกเซล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 

15,000 บาท สำหรับใชงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ งหวา มี

คุณลักษณะ ดังน้ี 

1) ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 

2) ขนาดที่กำหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว) 

3) แสดงภาพดวยหลอดไฟแบ็คไลท LED TV 

4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 

5) เปนระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออ่ืนๆ 

6) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 

7) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองรองรบัไฟลภาพ เพลง และ ภาพยนตร 

8) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว 

คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑสำนักงบประมาณ บัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566 

          ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเทานี้กอนครับ 

 

          มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกสภา 

ทานใดขออภิปราย ผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ทานใดเห็นควรอนุมัติให

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งท่ี 

4 ในงบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ของกอง

การศกึษา ขอไดโปรดยกมือข้ึนใหพนศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ชวยนับจำนวนสมาชิก
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      มติท่ีประชุมสภา 

 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

สภาที่ใหการอนุมัติดวย 

 

            - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   11  คน 

            - สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ   ไมมี 

            - งดออกเสียง    1  คน 

 

           จึงเปนอันวามติที่ประชุมสภาแหงนี้ อนุมัติใหเทศบาลตำบลทุงหวาให

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งท่ี 

4  ในงบลงทุน ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ของกองการศึกษา ดวย

คะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผูเขารวมประชุม 12 ทาน ครับ 

          

ระเบียบวาระที่ 5 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 

 

 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

  นายเสนีย  อนันตอัมพร 

      (นายกเทศมนตรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ืองที่เสนอใหม 

           ไมมี 

 

เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานสภาฯ นำเขาสูระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  

 

           มีสมาชิกสภาฯ ทานใดหรอืผูเขารวมประชุมทานใดจะเสนอในระเบียบวาระ

นี้ประการใดอีกหรือไม ครับ 

 

           เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมีเรื่องแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ครับ 

           ตามที่สภาเทศบาลตำบลทุงหวา ไดขออนุญาตเปดการประชุมสภาสมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำป 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และสภา

เทศบาลตำบลทุงหวาไดลงมติอนุมัติใหจายเงินสะสม จำนวน 1,467,800.00 บาท 

(หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) เพ่ือจัดทำซุมเฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 

2567 บริเวณทางเขาเทศบาลตำบลทุงหวา นั้น 

           ทางฝายบริหารมีการประสานงานกับทางจังหวัดสตูลเพ่ือจัดทำซุมเนื่องใน

โอกาสดังกลาว และไดประสานการออกแบบซุม แตภายหลังไดตรวจสอบพื้นที่ที่จะ

ดำเนินการติดตั้งซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ แลว ผลปรากฎวาพ้ืนที่บริเวณที่จะ

ติดตั้งในสวนของฐานซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กระดับ

ต่ำกวาพื้นถนนทำใหกีดขวางและปดกั้นทางระบายน้ำท่ีไหลออกมาจากทอน้ำท้ิงของ

ตัวอาคารและพ้ืนที่บริเวณภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทุงหวา ทำใหรางระบาย

น้ำเดิมไมสามารถใชการได เกิดผลกระทบน้ำทวมขังภายในพ้ืนที่และหากแกไขราง
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        ที่ประชุม 

 

นายณัฐดนัย เหลาววทัญู 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบายน้ำใหมอาจจะตองใชงบประมาณจำนวนมากประกอบกับความสูงของซุมฯ 

อยูระดับเดียวกับสายไฟฟาแรงสูง หากดำเนินการติดตั้งอาจทำใหเกิดกระแสไฟฟา

ลัดวงจรเปนอันตรายตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูสัญจรไปมาไดและทัศนียภาพไม

สวยงามไมสมพระเกียรติ จากเหตุดังกลาวเทศบาลตำบลทุงหวาพิจารณาแลวเห็นวา

ไมสามารถจะดำเนินการจัดทำประตูซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ได ผมจึงขอแจงใหที่

ประชุมสภาไดทราบมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

 

          รับทราบ 

 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุก

ทาน ผมมีเรื่องแจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ครับ 

          1) เรื่องโครงการอบรมคุณธรรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล และโครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ท่ีทาง

เทศบาลจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2567 นั้น ผมอยากเชิญชวนใหสมาชิกสภา

ทุกทานไดเขารวม สถานท่ีนาจะเปนที่มะนังครับ  ผูเขารวมโครงการจะมีเฉพาะ

พนักงาน ลูกจาง ขาราชการ สมาชิกสภาเทศบาล โครงการนี้ผมไดเคยเสนอไวใน

การประชุมสภาครั้งกอนวาอยากใหคนในสำนักงานเทศบาลไดเขารวมเพื่อละลาย

พฤติกรรม และพอดีมีเจาหนาที่ของสำนักปลัดเขาบอกวามีโครงการนี้อยูสามารถทำ

ได ผมไดติดตอกับวิทยากรไวแลว ซึ่งเขาก็เขาใจหลักการอยูวาเราตองการอะไร 

เรียนเชิญทุกทานเขารวมนะครับ 

          2) วันกอนนายกไดมอบหมายใหผมไปประชุมแทนกับสำนักงานนโยบาย

และแผนการขนสงและจราจร มีเรื่องที่ เก่ียวกับพ้ืนท่ีของเรา คือวาเปนโครงการ

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแนวคิดเบ้ืองตนเสนทางเลียบชายฝงทะเล      

อันดามันชวงจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล ชื่อโครงการ “อันดามันริเวียรา” มีสวน

เก่ียวของกับเทศบาล คือ เขาจะทำเสนทางลัดเลียบชายฝงอันดามัน แตจะตัด

บริเวณ ม.4 ในเขตเทศบาลแลวออกสามแยกนาทอน ผมไดรับฟงแลวรูสึกวาจะ

สงผลตอเราแนนอนในสวนของคนท่ีจะมาเที่ยวบานเราหรือในสวนของเศรษฐกิจ

หรืออะไรตางๆ ที่จะสงผลกระทบ ผมเลยแจงเขาไปวา ยังไงใหทานศึกษาใหมวาเรา

สามารถเลี่ยงเมืองไดอยางไรได ถาใครสนใจมาศึกษาเอกสารได ผมจะวางไวที่หอง

นายกนะครบั 

         3) ทานนายกไดมอบหมายใหทานรองสนิท ทานเลขาฯ  สท.กิจจา สิบเอก  

ราเหม และผม ไดเขารวมประชุมของกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องที่ตอยอดจาก

พื้นที่หวยบอง บองเดิม ประมาณการเราไดงบมาหลายลานอยูนะครับ เรามีโครงการ

ตรงนั้นอยูในสวนท่ีกรมโยธาและผังเมืองจะมาดูแลออกแบบใหเรา รายละเอียดลง

ลึกเราไมสามารถตอบไดวาจะทำปไหนยังไง เบ้ืองตนไดขาววาอาจเปนป 2570 คงไม
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    นายอาณตัิ  โตะกูจิ 

      (ผูขวยชางไฟฟา) 
 

 
 

นายพิทักษ  มณีโชติ 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

นายอรุณ  ทุงหวา 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 

 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 

(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

นานเกินรอ ถาไดตรงนั้นคงจะเปนสถานที่ใหมที่เทศบาลไดไปใชงานและพ่ีนอง

ประชาชนไดเขาใชกันเปนรูปแบบพ้ืนที่สวนสาธารณะ จำนวน 7 ไร อาจทำเปน

สวนสาธารณะ ผมอยากแจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบทั่วถึงกัน ไดบอกพี่นอง

ประชาชนได  ในสวนของการผลักดันหลายคนไดชวยกันผลักดันหวังวาจะสามารถ

ทำใหเกิดข้ึนไดแตก็ตองรอตามระเบียบของเขา 

         4) ถนนเลี่ยงจากบานออกไปทาออย มีบอกุงโกชาง (นายสุรินทร  อาชา) 

ถามวาสามารถติดหลอดไฟใหไดหรือไมสักดวงหนึ่ ง (จากสามแยกบานนายก       

ชัยณรงคไปที่บอกุง) ผมจะไดแจงพ่ีนองประชาชนถูก ไมใชวาเขาแจงแลวเราเงียบไม

ตอบเขาวาไดหรือไมไดครับ  

 

         ผมขออนุญาตตอบนะครับ คือตองขยายสายไฟสาธารณะเพ่ิมครับ เสาไฟมี

อยูแลว แตไมมีสายไฟสาธารณะ ตองขยายเขตสายไฟจากสามแยกบานนายก      

ชัยณรงคไปบอกุงโกชางครบั 

 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุก

ทาน ผมมีเรื่องแจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ครับ 

        1) ฝาปดทอระบายน้ำบริเวณรานขายน้ำชาชำรุด (ขางบานจาเพียร) ฝากให

กองชางไปตรวจสอบดวย 

        2) เสาไฟไฮมัสที่ทาเรือ ไฟไมติด (ดับมา 2 คืนแลวครบั) 

        3) เสียงตามสายเงียบผิดปกติ ไมมีคนพูดหรือวาเพราะสาเหตุอะไร ไมทราบ

ขาวคราวเลย ฝากฝายบริหารแกไขใหดวย 

        4) จากการไปศึกษาดูงานผูสูงอายุ ชาวบานฝากขอบคุณทานนายกที่จัดใหมี

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถามีโอกาสอยากใหจัดทุกป และเพ่ิมเวลาข้ึนเปน 2 คืน 3 

วันครับ 

 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุก

ทาน ผมมีเรื่องแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล ดวยชาวบานบริเวณทาเรือขอเสนอใหมี

การเพิ่มกลองวงจรปดดานเสาไฟใหญ  เนื่องจากเดือนที่แลวมีการขโมยหมอ

แบตเตอรี่ของบังจองหรือลูกเขยจะออย และเมื่อคืนก็มีอีกหน่ึงรายเผาเรือพลีสขาง

บานประธานหลีเสียหายทั้งลำ ทางเปลี่ยวเลยอยากขอกลองวงจรปดสักตัวครับ  

 

          สำหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา ไดดำเนินการมาจนครบ

ทุกระเบียบวาระการประชุมแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล ทาน

ผูบริหารเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานที่ไดสละเวลาอันมีคาของทานประชุม

กันในวันน้ีจนแลวเสร็จ ผมขอปดประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครบั  
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ปดประชุม  เวลา  14.00 น. 

                   (ลงชื่อ)      โ   เลขานุการสภาเทศบาล 

                                       (นายโรม  กลัดทอง) 

                       ผูอำนวยการกองการศึกษา  รักษาราชการแทน 

                                     ปลัดเทศบาลตำบลทุงหวา 
 

 

              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดตรวจรายงาน

การประชุม  เมื่อ วันที่  22  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดตรวจ

รายงานการประชุม  เมื่อ วันที่ 23  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 

                           (ลงชื่อ)       พิทักษ   มณีโชติ   

                          (นายพิทักษ   มณีโชติ) 

                           (ลงชื่อ)         

                          (นายกิจจา  ทอดทิ้ง)  

 

             (ลงชื่อ)   

                      (นายณัฐดนัย  เหลาวทัญู) 

 
 

                      สภาเทศบาลฯ ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

                      เม่ือวันที่  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2567      
 

                               (ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาล 

                                     (นายสมพร  สินจรูญศักดิ์) 

 

 

 

 
               

 
 


